



ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นายสันติ ย่อมประโคน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๑๓)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๑๓)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นายสันติ ย่อมประโคน
 เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)
 (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๑๓)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)</p> <p>- อายุราชการ ๑๑ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ เป็นเวลา ๔ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๑๑ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๐)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๘๑๑๑๘๙๔๐๖</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๗</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นายสันติ ยอมประโคน

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)

(ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๑๓)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน ผลการพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยในการหยาเครื่องช่วยหายใจ หออภิบาลผู้ป่วยหนัก
อายุรกรรม โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๘ เดือน (ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพพระดับชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๑๓)

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยวิกฤตทางด้านอายุรกรรม ส่วนใหญ่มีความเจ็บป่วยที่รุนแรงและคุกคามต่อชีวิต
ต้องการการช่วยเหลือชีวิตอย่างทันท่วงที จากสถิติผู้ป่วยวิกฤตที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก
อายุรกรรม โรงพยาบาลสิรินธร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖, ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ พบอุบัติการณ์ของผู้ป่วยที่ได้รับ
การใช้เครื่องช่วยหายใจจำนวน ๒๘๕, ๔๘๘ และ ๗๕๐ รายตามลำดับ การใช้เครื่องช่วยหายใจถึงแม้
มีประโยชน์ในการรักษา หากผู้ป่วยได้รับการดูแลไม่ถูกต้องอาจเกิดผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ
การลดผลกระทบที่เกิดขึ้นผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการหยาเครื่องช่วยหายใจให้เร็วที่สุด จากรูปแบบ
การพยาบาลการหยาเครื่องช่วยหายใจที่ผ่านมาพบว่าการปฏิบัติหลากหลาย ขาดความชัดเจนใน
แนวทางการดูแล และขาดความสอดคล้องในทีมการดูแล

การพัฒนารูปแบบการพยาบาลการหยาเครื่องช่วยหายใจที่สร้างจากหลักฐานเชิงประจักษ์เป็น
สิ่งสำคัญ มุ่งเน้นให้มีความครอบคลุมการดูแลแบบองค์รวม ดังนั้นพยาบาลหออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม
มีบทบาทสำคัญในการหยาเครื่องช่วยหายใจให้ประสบผลสำเร็จ ต้องมีความรู้ ทักษะ และความเข้าใจใน
การประเมินปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย การเฝ้าระวังการตอบสนองต่อการหยาเครื่องช่วยหายใจ การติดตาม
การประเมินผลลัพธ์ และการช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีประสบความล้มเหลวในการหยาเครื่องช่วยหายใจ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แนวปฏิบัติการพยาบาลในการหยาเครื่องช่วยหายใจ แบบบันทึก
การเจ็บป่วยและการวินิจฉัยโรค แบบบันทึกความสำเร็จในการหยาเครื่องช่วยหายใจ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของพยาบาลต่อรูปแบบการพยาบาลในการหยาเครื่องช่วยหายใจ ดำเนินการระหว่างวันที่
๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เก็บข้อมูลก่อนและหลังการปฏิบัติตาม
รูปแบบการพยาบาลในการหยาเครื่องช่วยหายใจ นำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการพัฒนา ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการดูแล
ตามการพัฒนาแบบการพยาบาลการหยาเครื่องช่วยหายใจประสบผลสำเร็จในการหยาเครื่องช่วยหายใจ
ร้อยละ ๙๐.๑๗ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มก่อนและหลังใช้แนวทางตามรูปแบบ
การหยาเครื่องช่วยหายใจมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนความพึงพอใจของ
พยาบาลผู้เข้าร่วมการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ ๙๓.๓๓

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. หน่วยงานมีรูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยในการหยาเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วยภาวะวิกฤตอายุรกรรม
๒. บุคลากรพยาบาลมีความพึงพอใจในการปฏิบัติตามรูปแบบการพยาบาลการหยาเครื่องช่วยหายใจ เนื่องจากมีความชัดเจนในการสื่อสาร และการต่อเนื่องในการดูแลผู้ป่วย
๓. ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ และประสบผลสำเร็จในการหยาเครื่องช่วยหายใจ

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันระยะเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันระยะเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ

๒. เพื่อป้องกัน และลดภาวะแทรกซ้อนจากการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันระยะเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ

เป้าหมาย

พยาบาลสามารถปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันระยะเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำได้มากกว่าร้อยละ ๘๐

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. พยาบาลมีแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันระยะเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ

๒. สามารถป้องกัน และลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันระยะเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ